

ชื่อเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  
ชื่อผู้ทำวิจัย จามมัจจุลี มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
ปีที่ทำการวิจัย 2564

## บทคัดย่อ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ และศึกษาข้อเสนอแนวการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ประชากรเป็น ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จำนวน 63 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .986 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( $\mu$ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $\sigma$ ) ผลการวิจัยสรุปดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ตามความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\mu = 3.83$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความประหยัด ด้านความขยันอดทน ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความสามัคคี ด้านการรักษาระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์

2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ตามความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่พบว่า ทุกด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรควรทำให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา และควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ควรอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาเห็นว่าการไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่ดี สังคมไม่ยอมรับและผิดกฎหมาย ด้านความกตัญญูกตเวที ควรอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่เกิดจากความกตัญญูรู้คุณของคนอื่น ด้านการรักษาระเบียบวินัย ควรฝึกอบรม ปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกปี ควรมีมาตรการสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด ด้านความรับผิดชอบ ควรมอบงานให้รับผิดชอบและคอยกำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนงานสำเร็จ ด้านความเสียสละ ควรฝึกให้นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน เกี่ยวกับ ประเพณีในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดปี ด้านความสามัคคี ควรฝึกให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมหรือหมู่คณะและแก้ปัญหาาร่วมกัน ด้านความประหยัด ควรฝึกให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้วัสดุต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้คุ้มค่า ควรสร้าง

ให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้า น้ำและอุปกรณ์ของใช้วิทยาลัยด้วยความประหยัด และ  
ด้านความขยันอดทน ควรมอบงานให้นักเรียน นักศึกษาทำอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ  
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาอยากศึกษาเล่าเรียนและ  
ทำงานที่มอบหมาย